



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างทางระบายน้ำทางเข้าภายในหมู่บ้าน แบบวางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตรองท่อบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ลึกใต้พื้นท่อไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร เทพื้น คสล. ทับหลังแนววางท่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาวตลอดแนวหลังท่อความยาวรวมทางระบายน้ำทั้งหมด ๑๓๓ เมตร และพื้นที่ คสล. อื่นๆบริเวณข้างทางตามสภาพความเหมาะสมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร รื้อและวางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมต่อเชื่อมระบบท่อส่งและต่อเข้าครัวเรือนตลอดความยาวโครงการ (บริเวณข้างรั้ววัดบ้านตะแกรง ติดถนนลาดยาง)

๒. ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

๓. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียนมิได้ **ในการขายแบบและยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗** โดยผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง คือ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ห้องประชุม ชั้น ๒) **ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ห้องประชุม ชั้น ๒) ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป**

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และยื่นซอง
สอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๓-๘๘๖๕
และดูรายละเอียดได้ที่ www.lungtakian.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน